

**ดัชนีคำนิยามกฎหมายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต**

ลำดับ	คำ	นิยามตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
<b>ก</b>			
<b>กรรมการ คณะกรรมการ</b>			
๑	กรรมการ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๘
		กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
		กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย สภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ.๒๕๕๘
		กรรมการสภาวิชาการ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘
		กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา วิชาการ กรรมการสภาคณาจารย์และ พนักงาน กรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย กรรมการประจำคณะ กรรมการประจำส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ ที่จัดการเรียนการสอน หรือกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยแต่งตั้งและ กำกับให้เบิกเบี้ยประชุมได้	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
๓	กรรมการเจ้าของสำนวน	กรรมการในคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ เป็นผู้รับผิดชอบสำนวนเรื่องร้องทุกข์	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย เรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔	ก.พ.อ.	คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
			- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ	คำ	นิตยตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
๕	ก.น.บ.	คณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาซีพีเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๐
๖	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
		คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๘
		คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๘
		คณะกรรมการสรรหาประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
๗	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการสรรหาคณบดี	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๘
๘	คณะกรรมการ	คณะกรรมการประจำคณะ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
		คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพบุคลากรตามสัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
		คณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘
		คณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
		คณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	คำ	นิตยตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
		คณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙
		คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๘
		คณะกรรมการบริหารการวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙
		คณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยสำนักกิจการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙
		คณะกรรมการตรวจสอบ	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๘
		คณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๙
		คณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๕๙
		สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และพนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการประจำส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะที่จัดการเรียนการสอนหรือคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยแต่งตั้งและกำกับให้เบิกเบี้ยประชุมได้	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๙
		คณะกรรมการให้ทุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการให้ทุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
		คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ	คำ	นิตยตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
		คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผล การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐
		คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทาง วิชาการ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
		คณะกรรมการประจำโรงเรียนสาธิต	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พ.ศ. ๒๕๖๐
		คณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะ วิสาหกิจ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐
		คณะกรรมการบริหารหน่วยบริหาร นวัตกรรมการวิจัย	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๐
		คณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย สวนดุสิต	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐
		คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทาง วิชาการ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
		คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การ บริหารงานบุคคลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย สวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย เรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑
๙	คณะกรรมการการเลือกตั้ง	คณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภา มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก คณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๘
		คณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภา มหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสาย สนับสนุน	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงาน มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๘
		คณะกรรมการการเลือกตั้งสภาคณาจารย์ และพนักงาน	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย สภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	คำ	นิตยตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
๑๐	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบตามระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๑	คณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์	คณะกรรมการพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๒	คณะกรรมการบริหารหลักสูตร	คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๓	คณะกรรมการอำนวยการ	คณะกรรมการอำนวยการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙
		คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
		คณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ พ.ศ. ๒๕๖๐
		คณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารสวนดุสิตโพล พ.ศ. ๒๕๖๐
		คณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๔	คณะกรรมการประเมิน	คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๕	คณะกรรมการสอบสวน	คณะกรรมการสอบสวนทางจรรยาบรรณ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ	คำ	นิยามตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
๑๖	คณะกรรมการประเมินระดับส่วนงาน	คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ทำหน้าที่พิจารณากลับกรองและประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดส่วนงานที่ขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาซีพีเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๗	คณะบุคคล	ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายให้ไปจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อประกอบการพาณิชย์	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารสวนดุสิตโฮมเบเกอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๘	คณะอนุกรรมการ	คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย หรือสภาวิชาการ และให้หมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยและกำหนดให้เบิกเบี้ยประชุมได้	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๙	อนุกรรมการ	อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย หรือสภาวิชาการ และให้หมายความรวมถึงอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยและกำหนดให้เบิกเบี้ยประชุมได้	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๐	คู่สมรส	สามีหรือภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงานมหาวิทยาลัย	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีเสียชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๑	คู่กรณี	ผู้ร้องทุกข์และคู่กรณีในการร้องทุกข์	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒๒	คู่กรณีในการร้องทุกข์	ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ	คำ	นิยามตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
<b>กองทุน เงิน</b>			
๒๓	กุญแจ	กุญแจตู้নিরภัยและหมายความรวมถึงรหัส ด้วย	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ เบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑
๒๔	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับพนักงาน มหาวิทยาลัย	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๕	กองทุน	กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙
		กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของ พนักงานมหาวิทยาลัย	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๖	กองคลัง	กองคลังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ เบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑
๒๗	ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่ายในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงิน เพื่อ เป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบนอกเหนือจากเงินเดือนหรือ ค่าจ้าง หรือเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ บุคคลภายนอก	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๘	ค่าตอบแทนพิเศษ	ค่าใช้จ่ายในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงิน เพื่อ เป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานที่มีสภาพ การทำงานในตำแหน่งและหน้าที่ที่แตกต่าง ไปจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งและหน้าที่ ตามปกติ หรือนอกเหนือจากงานประจำ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือลักษณะ งานต้องใช้ความรู้ ความชำนาญ หรือ ประสบการณ์สูงในสาขาที่ขาดแคลน และ ไม่ได้มีการกำหนดค่าตอบแทนไว้	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๙	เงินสำรองเลี้ยงชีพ	เงินสะสม ดอกเบี้ยเงินสะสม และเงินสมทบ ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	คำ	นิยามตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
๓๐	เงินสะสม	เงินที่มหาวิทยาลัยหักเป็นรายเดือน จากค่าจ้างที่จ่ายให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๕๘
		เงินที่หักเป็นรายเดือนจากค่าจ้างที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้ากองทุนสะสมเลี้ยงชีพ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓๑	เงินสะสมเลี้ยงชีพ	เงินสะสม ดอกเบี้ยของเงินสะสม และเงินสมทบกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓๒	เงินสมทบ	เงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายสมทบให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวนเท่ากับเงินสะสม	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๕๘
		เงินที่จ่ายสมทบให้แก่ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้ากองทุนสะสมเลี้ยงชีพ จำนวนเท่ากับเงินสะสม	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓๓	เงินรายได้	เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
		เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตาม ข้อ ๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑
๓๔	เงินยืม	เงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานอื่นใดในหน้าที่	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑
๓๕	เงินสำรองประจำปี	เงินที่มหาวิทยาลัยกันสำรองไว้จากเงินที่จัดเก็บได้แล้วนำมาใช้จัดสรรประจำปี และให้รวมถึงเงินรายได้เหลือจ่ายประจำปีด้วย	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
๓๖	เงินสำรองสะสม	เงินสะสมของเงินสำรองประจำปีและเงินรายได้อื่นที่กำหนดให้เป็นเงินสำรองสะสมของมหาวิทยาลัย	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘



ลำดับ	คำ	นิยามตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
๓๗	เงินทุนอุดหนุนการวิจัย	เงินอุดหนุนงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนผ่านทางมหาวิทยาลัยให้เป็นค่าใช้จ่ายในงานวิจัย	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙
๓๘	เงินสงเคราะห์	เงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย หรือผู้ได้รับผลประโยชน์ตามระเบียบนี้	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีเสียชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๐
๓๙	เงินเดือนเดือนสุดท้าย	เงินเดือนที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยในเดือนก่อนหน้าที่จะเสียชีวิต แต่ไม่หมายความรวมถึงเงินเพิ่มอื่นใด	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีเสียชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๐
๔๐	เงินตอบแทน	หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาปฏิบัติงาน โดยแบบเหมาจ่าย คิดเป็นค่าตอบแทนจำนวนรวม	ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ แบบเหมาจ่าย พ.ศ.๒๕๖๐
		หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาปฏิบัติงาน	ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ พ.ศ.๒๕๖๑
๔๑	คลัง	บัญชีเงินฝากของกระทรวงการคลังที่ธนาคารแห่งประเทศไทย	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑
๔๒	ตู้নির্য	ตู้อันมั่นคงซึ่งใช้สำหรับเก็บรักษาเงินของมหาวิทยาลัย	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑
๔๓	หลักฐานการจ่าย	หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑
๔๔	ธุรกรรม	การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ หรือในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ	คำ	นิยามตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
๔๕	ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	ธุรกรรมที่กระทำขึ้นโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือบางส่วน	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑
<b>การศึกษา การขึ้นทะเบียน</b>			
๔๖	การประกันคุณภาพการศึกษา	การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและดำเนินกิจการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและส่วนงานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษารวมถึงการมีระบบกลไกการควบคุม การติดตามตรวจสอบ และการประเมินการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๘
๔๗	กลไก	สิ่งที่ทำให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดำเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดำเนินงาน	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๘
๔๘	การจัดการศึกษาโครงการพิเศษ	โครงการจัดการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้คณะดำเนินการมีลักษณะเฉพาะเน้นกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายของมหาวิทยาลัยหรือตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันหรือหน่วยงานโดยได้รับ ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร เช่นเดียวกับการจัดการศึกษาระดับปกติ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔๙	การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา	การที่มหาวิทยาลัยให้สถานภาพการเป็นนักศึกษาแก่ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาใหม่	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ	คำ	นิยามตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
๕๐	การโอนผลการเรียน	การนำหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาบันทึกค่าระดับคะแนนเดิมไว้ในระเบียบผลการเรียน โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นๆ อีก	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
๕๑	การเทียบโอนผลการเรียน	การขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต ที่เคยศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่คณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง รวมทั้งการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัย โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นๆ อีก	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
๕๒	การเทียบตำแหน่งทางวิชาการ	การเทียบตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่เคยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือสถาบันชั้นสูงในต่างประเทศมาก่อน เพื่อดำรงตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
๕๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	หมายความว่า การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ โดยการซื้อ จ้าง เช่า และเปลี่ยนหรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๑
๕๔	หน่วยกิต	หน่วยที่ใช้แสดงภาระการศึกษาในแต่ละรายวิชา	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
๕๕	ค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ	คำ	นียบตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
<b>ข</b>			
๕๖	ข้าราชการ	ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	<p>- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๙</p>
		ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๖๑
๕๗	ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา	การทำข้อตกลงความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการระหว่างสถาบันอุดมศึกษา กับสถาบันอุดมศึกษาหรือกับองค์กรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการขององค์กรภายนอกนั้นๆ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕
๕๘	ขาดแคลนทุนทรัพย์	นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการให้ทุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๕๙	ข้อมูล	ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ สามารถอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และหรือเอกสาร	ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กำหนดการใช้และการเผยแพร่ข้อมูล พ.ศ.๒๕๖๑

ลำดับ	คำ	นิยามตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
<b>ค</b>			
<b>คณาจารย์ อาจารย์</b>			
๖๐	คณบดี	คณบดี หรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่เทียบเท่า คณะที่จัดการเรียนการสอน	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การรักษาการแทนและการมอบอำนาจ ให้ปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. ๒๕๕๘
๖๑	ประธานหลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย แต่งตั้งให้เป็นประธานหลักสูตร มี ภาระหน้าที่ในการบริหารและกำกับการ ดำเนินงานของหลักสูตร การพัฒนา หลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ การวางแผน การควบคุมคุณภาพ และการ ติดตามประเมินผล	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
๖๒	คณาจารย์ประจำ	พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ พนักงาน ราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่ ปฏิบัติงานในสายวิชาการ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก คณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๘
		พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ พนักงาน ราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่ ปฏิบัติงานในสายวิชาการ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
		ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘
๖๓	คณาจารย์	พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ พนักงาน ราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่ ปฏิบัติงานในสายวิชาการ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย สภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๘
๖๔	อาจารย์ประจำ	บุคคลที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย หรือ ตำแหน่งครูที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
			- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย อาจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ	คำ	นิยามตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
๖๕	อาจารย์ประจำหลักสูตร	อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชา ทั้งนี้สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
			- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
๖๖	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือ สหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ำได้ไม่เกิน ๒ คน	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
			- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
๖๗	อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ประธานหลักสูตรเสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งทำหน้าที่ ดูแลรับผิดชอบนักศึกษาด้านการเรียนการสอน การลงทะเบียนเรียน การให้คำปรึกษาและช่วยเหลือระหว่างเรียน	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
๖๘	อาจารย์พิเศษ	ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
			- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ	คำ	นิตยตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
๖๙	อาจารย์	ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยจ้างให้ปฏิบัติงานในสายวิชาการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนตำแหน่งเป็นสายวิชาการ	- ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แนวทางการจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัยในตำแหน่งอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
<b>คณะ โรงเรียน โครงการ</b>			
๗๐	คณะ	ส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะที่จัดการเรียนการสอน	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๘
		ส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะที่จัดการเรียนการสอน	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐
		ส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะที่จัดการเรียนการสอน	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาและดำเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น พ.ศ. ๒๕๖๐
		ส่วนงานหรือส่วนงานที่เทียบเท่าคณะที่จัดการเรียนการสอน รวมถึง หน่วยงานหรือคณะบุคคลที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙
		คณะหรือส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะที่จัดการเรียนการสอน	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
		คณะหรือส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะที่จัดการเรียนการสอน	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
		ส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะที่จัดการเรียนการสอน ยกเว้นบัณฑิตวิทยาลัย	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยธรรมเนียมผู้นักศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑

ลำดับ	คำ	นิยามตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
๗๑	คณะ/โรงเรียน	คณะหรือส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะที่จัดการเรียนการสอน	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
๗๒	โรงเรียน	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
		โรงเรียนสาธิตละอออุทิศในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและหมายความรวมถึงโรงเรียนสาธิตละอออุทิศที่เปิด ณ วิทยาเขต หรือศูนย์การศึกษาอื่นที่ตั้ง	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พ.ศ. ๒๕๖๐
๗๓	โครงการพิเศษ	โครงการพิเศษที่จัดหารายได้	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙
		โครงการที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ดำเนินการมีลักษณะเฉพาะตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และมีศักยภาพในการพึ่งตนเอง	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยโครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙
๗๔	โครงการวิจัย	แผนและการแสดงรายละเอียดในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์หรือทดลองอย่างมีระบบแน่นอน ซึ่งเป็นแนวทางที่ผู้วิจัยใช้เพื่อดำเนินการภายในช่วงเวลาตามที่กำหนดในแผน	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙
๗๕	โครงการในกำกับ	โครงการในกำกับดูแลของสำนักกิจการพิเศษ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยสำนักกิจการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙
๗๖	การบริหารนวัตกรรมการวิจัย	การนำองค์ความรู้จากผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้านพาณิชย์ ด้านสาธารณะ ด้านนโยบาย ด้านวิชาการ โดยการถ่ายทอด เผยแพร่ หรือต่อยอดองค์ความรู้จากการวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้กับ กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๐



ลำดับ	คำ	นิยามตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
<b>เครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย</b>			
๗๗	เข็ม	เข็มโลหะสีทอง มีตราของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นองค์ประกอบตามแบบแนบท้าย ข้อบังคับนี้	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐
๗๘	เครื่องแบบ	เครื่องแต่งกายทั้งหลายรวมทั้งเครื่องหมาย ต่างๆ ตลอดจนถึงสิ่งประกอบเครื่องแต่งกาย อย่างอื่นที่กำหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัย สวนดุสิตสวมใส่ในการเข้าร่วมงานพระราช พิธี รัฐพิธี และพิธีการสำคัญของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐
๗๙	เครื่องหมายหน้าหมวก	เครื่องหมายหน้าหมวกที่เป็นโลหะสีทอง มีตราของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็น องค์ประกอบ ตามแบบแนบท้ายข้อบังคับนี้	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐
๘๐	ดุม	ดุมโลหะสีทอง มีเครื่องหมายของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นองค์ประกอบ ตามแบบแนบท้ายข้อบังคับนี้	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐
๘๑	อินทราธนู	เครื่องหมายประดับบ่าใช้ประดับเครื่องแบบ พนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มี เครื่องหมายและสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สวนดุสิต เป็นองค์ประกอบตามแบบ แนบ ท้ายข้อบังคับนี้	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐
<b>ช</b>			
๘๒	ชมรม	ชมรมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย สวนดุสิต	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑
<b>จ</b>			
๘๓	จรรยาบรรณ	ประมวลความประพฤติที่ดีงาม ที่ มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น เพื่อรักษาและ ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง ฐานะของ พนักงานมหาวิทยาลัย และให้หมายความ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ	คำ	นิยามตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
		รวมถึง จรรยาบรรณวิชาชีพเฉพาะที่องค์กรวิชาชีพนั้นๆ กำหนดด้วย	
๘๔	เจ้าของข้อมูล	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ข้อกำหนดการใช้และการเผยแพร่ข้อมูล พ.ศ.๒๕๖๑
<b>ท</b>			
๘๕	ทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ อันได้แก่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง ความลับทางการค้า พันธุ์พืชใหม่ และแบบผังภูมิของวงจรรวม ซึ่งเกิดจากการประดิษฐ์ การออกแบบ และการสร้างสรรค์โดยผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของมหาวิทยาลัยที่ได้ใช้เวลา ทรัพยากร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการและหรือพื้นที่ทดลองของมหาวิทยาลัย ในการสร้างสรรค์ผลงานอันเกิดจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยหรืองานอันเกิดจากการได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนอื่น โดยอาจก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือนำไปสู่การดำเนินการขอรับความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๐
๘๖	ทุจริตคอร์รัปชัน	หมายความว่า การกระทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่ง บทบาทหรืออำนาจที่ที่ตนมีอยู่โดยมิชอบ ขัดต่อจริยธรรม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง หรือพวกพ้อง โดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น	ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง นโยบายการป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบน พ.ศ.๒๕๖๑

ลำดับ	คำ	นิตยตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
		ผลประโยชน์ทับซ้อน การเล่นเกมเล่นพวก การข่มขู่ ยักยอก ฉ้อโกง การให้หรือรับ สินบนหรือของขวัญ การเสนอหรือการให้ คำมั่นว่าจะให้ การขอหรือเรียกร้อง ทั้งที่ เป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิ หรือ ประโยชน์อื่นใด การหลอกลวง ปกปิดข้อมูล หรือให้ข้อมูลภายในของมหาวิทยาลัยสวน ดุสิต เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นที่ เกี่ยวข้อง	
<b>ธ</b>			
๘๗	ธุรกิจวิชาการ	การนำองค์ความรู้และนวัตกรรมทาง วิชาการของหน่วยงานต่างๆ มาบูรณาการ หรือพัฒนาต่อยอดทางวิชาการในลักษณะ ธุรกิจให้เป็นแนวทางในการศึกษาเรียนรู้ และทักษะจากการปฏิบัติงานจริง สำหรับ นักศึกษาที่เรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง การสร้างงานวิจัย และการสร้างรายได้ให้กับ มหาวิทยาลัย	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย สำนักรับราชการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙
<b>น</b>			
๘๘	นักศึกษา	นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย สวนดุสิต	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
		นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและ ภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
		นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคปกติใน ระดับปริญญาตรี	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การให้ทุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	คำ	นิยามตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
		นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐
		นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑
๘๙	นักศึกษาภาคปกติ	นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ในระบบการศึกษาภาคปกติ โดยเรียนในวันเวลาราชการ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
๙๐	นักศึกษาภาคพิเศษ	นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา หรือไม่เต็มเวลาในระบบการศึกษาภาคพิเศษ ซึ่งเรียนนอกเวลาราชการ และอาจเรียนในเวลาราชการบางส่วนได้	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
๙๑	นักศึกษาต่างชาติ	นักศึกษาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยมาศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนหรือสมัครเข้าเรียน	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
<b>บ</b>			
๙๒	บุคลากร	ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
		ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไอซ์ท์ พ.ศ. ๒๕๖๐
		บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานในสวนดุสิตโพล	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารสวนดุสิตโพล พ.ศ. ๒๕๖๐
๙๓	บุคลากรตามสัญญาจ้าง	อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้างและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้างตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพบุคลากรตามสัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
๙๔	บุคคลภายนอก	บุคคลที่来帮助ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะกิจ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ	คำ	นิยามตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
๙๕	บ่มเพาะวิสาหกิจ	การสร้าง สนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความพร้อม ในการก่อตั้งธุรกิจของตนเอง ให้สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ โดยใช้องค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐
๙๖	บิดา	บิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงานมหาวิทยาลัย	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีเสียชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๐
<b>ป</b>			
๙๗	ประธานกรรมการ	ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
		ประธานกรรมการสภาวิชาการ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘
		ประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑
๙๘	ประธาน	ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๘
๙๙	ประสบการณ์ด้านการบริหารอื่น	ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูงของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า หรือผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน หรือกรรมการผู้จัดการในบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท หรือผู้ที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความคุณสมบัติเทียบเคียงได้	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	คำ	นิยามตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
๑๐๐	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ของปีหนึ่ง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยสำนักกิจการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑
<b>ผ</b>			
๑๐๑	ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร	อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน รองผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนงานที่เทียบเท่าคณะ และรองหัวหน้าส่วนงานที่เทียบเท่าคณะ	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๐๒	รองอธิการบดี	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยคุณสมบัติ คุณสมบัติอื่นและลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๘
		รองอธิการบดีวิทยาเขตสุพรรณบุรี	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๐๓	ผู้ช่วยอธิการบดี	ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยคุณสมบัติ คุณสมบัติอื่นและลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๐๔	ผู้บริหาร	ผู้ที่ดำรงตำแหน่งสายบริหาร ตาม ข้อ ๑๐ (ก) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๘	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ	คำ	นิยามตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
๑๐๕	ผู้บริหารจากบุคคลภายนอก	ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน หรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่เทียบเท่า คณะ ที่มาจากบุคคลภายนอก	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ผู้บริหารจากบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๐๖	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๐๗	ผู้ทรงคุณวุฒิ	บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความ ชำนาญในด้านบ่มเพาะวิสาหกิจ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐
		บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความ ชำนาญในด้านบริหารนวัตกรรมการวิจัย	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๐๘	ผู้บังคับบัญชา	บุคคลที่ดำรงตำแหน่งสายบริหารตาม ข้อ ๑๐ (ก) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัยของพนักงาน มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๐๙	ผู้อำนวยการ	ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยหรือ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยและ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต พ.ศ. ๒๕๕๘
		ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย สำนักกิจการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙
		ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๕๙
		ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน หรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน หรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	คำ	นิตยตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
		ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
		ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะที่ไม่ได้จัดการเรียนการสอน	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการรักษาการแทนและการมอบอำนาจให้ปฏิบัติกรแทน พ.ศ. ๒๕๕๘
		ผู้อำนวยการศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๑๐	ผู้อำนวยการกองคลัง	ผู้อำนวยการกองคลังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๑๑	หัวหน้าส่วนงาน	ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบันหรือ หัวหน้าส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ และให้ หมายความรวมถึงผู้อำนวยการศูนย์ การศึกษานอกสถานที่ตั้งโดยอนุโลมด้วย	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๑๒	ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย	พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้าง ของส่วนราชการ พนักงานราชการ และ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ - ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑



ลำดับ	คำ	นิตยสารตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
		พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้าง ของส่วนราชการ และลูกจ้างของ มหาวิทยาลัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙</li> <li>- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย อาจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ เบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑</li> </ul>
		พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ และ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑</li> </ul>
		หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้างของ ส่วนราชการ และ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ข้อห้ามการบังคับหรือปล่อยอากาศยาน ซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ ควบคุมการบินจากภายนอก และวัตถุชนิดอื่นที่ทรงตัวในบรรยากาศ ได้ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๑๓	ผู้ปฏิบัติงาน	พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้าง ของส่วนราชการ และลูกจ้างของ มหาวิทยาลัย	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐
		หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี	ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำ การ แบบเหมาจ่าย พ.ศ.๒๕๖๐
		หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี	ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำ การ พ.ศ.๒๕๖๑

ลำดับ	คำ	นิยามตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
		พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้าง ของส่วนราชการ พนักงานราชการ และ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยในขณะนั้น	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณบดี พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๑๔	ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน	ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่สังกัดโรงเรียน สาธิต	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๑๕	ผู้รับผิดชอบโครงการพิเศษ	ส่วนงาน หน่วยงาน คณะบุคคล หรือบุคคล ที่รับผิดชอบการบริหารจัดการโครงการ พิเศษ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย โครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๑๖	ผู้จัดการ	ผู้จัดการโครงการในกำกับของสำนักกิจการ พิเศษ ที่ได้รับการแต่งตั้งและ มอบหมาย ภาระงาน โดยอธิการบดีหรือรองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมายให้บริหารโครงการใน กำกับ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย สำนักกิจการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙
		ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐
		ผู้จัดการหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๐
		ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอร์รี่	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารสวนดุสิตโฮมเบเกอร์รี่ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๑๗	ผู้จัดการโรงเรียนสาธิต	ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิตที่เปิด ณ วิทยา เขต หรือศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ที่ได้รับ แต่งตั้งโดยอธิการบดี หรือผู้อำนวยการให้ บริหารโรงเรียนสาธิตที่เปิด ณ วิทยาเขต หรือศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๑๘	ผู้จัดการกองทุน	ผู้จัดการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๑๙	ผู้รับผิดชอบโครงการพิเศษ	ส่วนงาน หน่วยงาน คณะบุคคล หรือบุคคลที่ รับผิดชอบการบริหารจัดการโครงการพิเศษ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย โครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ	คำ	นิยามตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
๑๒๐	ผู้ดำรงตำแหน่งสายวิชาการ	พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๒๑	เจ้าหน้าที่การเงิน	ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเงินการบัญชีใน ส่วนงานของมหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งโดยอนุโลมด้วย	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๒๒	ผู้สืบสันดาน	บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงานมหาวิทยาลัย	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการเบิกจ่ายเงิน สงเคราะห์พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีเสียชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๒๓	ผู้รับผลประโยชน์	บิดา มารดา คู่สมรสและผู้สืบสันดานของพนักงานมหาวิทยาลัยและหมายความรวมถึงบุคคลที่พนักงานมหาวิทยาลัยแสดงเจตนาระบุให้เป็นผู้รับผลประโยชน์	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการเบิกจ่ายเงิน สงเคราะห์พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีเสียชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๒๔	ผู้ขอรับการแต่งตั้ง	พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๒๕	ผู้ร้องทุกข์	พนักงานมหาวิทยาลัย	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๒๖	ผู้ให้ข้อมูล	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันวิจัยและพัฒนา กองบริหารงานบุคคลและกองคลัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ข้อกำหนดการใช้และการเผยแพร่ข้อมูล พ.ศ.๒๕๖๑
๑๒๗	ผู้เผยแพร่ข้อมูล	สำนักบริหารกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ข้อกำหนดการใช้และการเผยแพร่ข้อมูล พ.ศ.๒๕๖๑

ลำดับ	คำ	นิยามตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
๑๒๘	ผู้ใช้ข้อมูล	บุคคล หลักสูตร คณะ ส่วนงานเทียบเท่า คณะ วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ข้อ กำหนดการใช้และการเผยแพร่ข้อมูล พ.ศ.๒๕๖๑
๑๒๙	ผู้ดูแลข้อมูล	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ข้อ กำหนดการใช้และการเผยแพร่ข้อมูล พ.ศ.๒๕๖๑
๑๓๐	ผู้เกี่ยวข้อง	หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่ น้อง ญาติ ของคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้บริหาร พนักงาน มหาวิทยาลัยหรือผู้ปฏิบัติงานของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง นโยบายการป้องกันและต่อต้านการให้ หรือรับสินบน พ.ศ.๒๕๖๑

## พ

๑๓๑	พนักงานมหาวิทยาลัย	พนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพบุคลากรตาม สัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
			- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๕๘
			- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘
			- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๙
			- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วน ราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	คำ	นิยามตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙</li> <li>- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีเสียชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑</li> </ul>
	พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ	พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานในสายสนับสนุน	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๓๒	พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน	พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานในสายสนับสนุน	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๓๓	พนักงาน	ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๘
		ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายและบุคคลที่ปฏิบัติงานในสวนดุสิตโฮมเบเกอร์	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารสวนดุสิตโฮมเบเกอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ	คำ	นิยามตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
๑๓๔	พนักงานราชการ	พนักงานราชการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๓๕	พนักงานราชการ	บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการ เพื่อเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงาน ให้กับส่วนราชการนั้น	- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๘
๑๓๖	พนักงานผู้รับคำร้องทุกข์	เจ้าหน้าที่ ที่อธิการบดีมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการรับคำร้องทุกข์ การตรวจคำร้องทุกข์ และการดำเนินงานธุรการอย่างอื่นตามระเบียบนี้ และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับหนังสือตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณด้วย	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๓๗	พนักงานผู้รับผิดชอบสำนวน	เจ้าหน้าที่ ที่ประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคลมอบหมายให้รับผิดชอบสำนวนเรื่องร้องทุกข์	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๓๘	พัสดุ	หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดำเนินการอื่น ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๑

ลำดับ	คำ	นิยามตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
<b>ภ</b>			
๑๓๙	ภาระงานสอน	การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ครอบคลุมการสอนทุกประเภท เช่น งานสอนแบบบรรยาย งานสอนปฏิบัติการ งานสอนภาคสนาม งานควบคุมวิทยานิพนธ์ เป็นต้น หรืองานที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้นับเป็นภาระงานสอนได้	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๔๐	ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น	งานศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบตามกระบวนการวิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิมที่จะนำไปสู่การประยุกต์ในด้านต่างๆ ทั้งนี้ รวมถึงการวิจัยและพัฒนา ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ และชุมชนท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการบริหารจัดการ รวมถึงงานวิชาการประเภทอื่นๆ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๔๑	ภาระงานบริการวิชาการ	งานที่มีลักษณะนำความรู้ที่มีอยู่แล้วไปช่วยทำความเข้าใจกับปัญหา แก้ปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงงานส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพต่อกลุ่มบุคคล สังคม	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๔๒	ภาระงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	งานหรือกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นการดำรงไว้ซึ่งคุณค่า อัตลักษณ์ของท้องถิ่น เอกลักษณ์ของชาติ รวมทั้งปลูกฝังความเป็นชาติในลักษณะต่างๆ และรวมถึงภาระงานที่มีส่วนร่วมหรือดำเนินการให้กับมหาวิทยาลัย ชุมชน หรือหน่วยงานอื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ	คำ	นิยามตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
		รวมทั้งงานหรือกิจกรรมที่ดำเนินการให้เกิดความเข้มแข็งของวัฒนธรรมสวนดุสิตด้วย	
<b>ม</b>			
๑๔๓	มารดา	มารดาของพนักงานมหาวิทยาลัย	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีเสียชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๐
<b>ร</b>			
๑๔๔	ระบบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกัน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่น องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า การบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๘
		ระบบการบริหารงบประมาณ การเงิน และบัญชี ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งปฏิบัติผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือผ่านช่องทางอื่น ที่มหาวิทยาลัยกำหนดก่อนนำข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๔๕	ระดับชำนาญการ	ระดับตำแหน่งสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการ	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๐



ลำดับ	คำ	นิยามตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
๑๔๖	ระดับชำนาญการพิเศษ	ระดับตำแหน่งสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาซีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๐
๑๔๗	ระดับเชี่ยวชาญ	ระดับตำแหน่งสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาซีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๐
๑๔๘	ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ	ระดับตำแหน่งสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาซีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๐
๑๔๙	ระดับข้อมูล	การจัดการระดับความสำคัญของข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มี ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับลับที่สุด ระดับลับมาก ระดับลับ ระดับข้อมูลทั่วไป	ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ข้อกำหนดการใช้และการเผยแพร่ข้อมูล พ.ศ.๒๕๖๑
<b>ล</b>			
๑๕๐	ลูกจ้างของส่วนราชการ	ลูกจ้างของส่วนราชการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	คำ	นิยามตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
๑๕๑	ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
			- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๙
		บุคลากรที่มหาวิทยาลัยจ้างให้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการชั่วคราวเป็นการเฉพาะกิจ งานที่มีลักษณะยังไม่เป็นการถาวร	- ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องแนวทางการจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัยในตำแหน่งอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
		หมายความรวมถึงลูกจ้างโครงการพิเศษ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙
	บุคคลที่มหาวิทยาลัยจ้างให้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการชั่วคราว เป็นการเฉพาะกิจ งานที่มีลักษณะยังไม่เป็นการถาวร	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘	
๑๕๒	ลูกจ้างประจำโครงการ	บุคคลที่ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์จ้างเพื่อมาปฏิบัติงานเฉพาะกิจตามโครงการของศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
		ลูกจ้างที่สวนดุสิตโพลจ้างเพื่อมาปฏิบัติงานเฉพาะกิจตามโครงการของสวนดุสิตโพล	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารสวนดุสิตโพล พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๕๓		บุคคลที่ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ จ้างเพื่อมาปฏิบัติงานเฉพาะกิจตามโครงการของศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๕๔	ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ	คำ	นิยามตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
<b>ว</b>			
๑๕๕	วิทยาเขต	เขตการศึกษาซึ่งประกอบด้วยส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
		วิทยาเขตสุพรรณบุรี	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๕๖	เวลาปฏิบัติงาน	หมายความว่า เวลาระหว่าง ๐๘.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. หรือ ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. หรือ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๗.๐๐ น. แล้วแต่กรณีของวันทำการ	ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ แบบเหมาจ่าย พ.ศ.๒๕๖๐
			ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ พ.ศ.๒๕๖๑
๑๕๗	วันทำการ	หมายความว่า วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และให้หมายความรวมถึงวันทำการที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นอย่างอื่นด้วย	ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ แบบเหมาจ่าย พ.ศ.๒๕๖๐
			ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ พ.ศ.๒๕๖๑
๑๕๘	วันหยุด	หมายความว่า วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ หรือวันหยุดที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น	ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ แบบเหมาจ่าย พ.ศ.๒๕๖๐
			ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ พ.ศ.๒๕๖๑
๑๕๙	วัตถุชนิดอื่นที่ทรงตัวในบรรยากาศได้	วัตถุซึ่งไม่เป็นอากาศยานตาม กฎกระทรวง กำหนดวัตถุซึ่งไม่เป็นอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่สามารถทรงตัวในบรรยากาศโดยปฏิกิริยาแห่งอากาศ	ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ข้อห้ามการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก และวัตถุชนิดอื่นที่ทรงตัวในบรรยากาศได้ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ	คำ	นิยามตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
<b>ค</b>			
๑๖๐	ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์	ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๖๑	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	สถานที่จัดการเรียนการสอน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๖๓	ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์	ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
<b>ส</b>			
๑๖๔	สำนัก	หมายความรวมถึง สถาบันหรือส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะที่ไม่ได้จัดการเรียนการสอน	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบันหรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๖๕	สำนักงาน	สำนักงานมหาวิทยาลัยหรือสำนักงานวิทยาเขต	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ๒๕๕๘
		สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๖๖	สภาวิชาการ	สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย สภาวิชาการ ๒๕๕๘
			- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
			- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ	คำ	นิตยสารตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
๑๖๗	สภามหาวิทยาลัย	สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑</li> <li>- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑</li> <li>- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑</li> <li>- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑</li> <li>ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑</li> </ul>
๑๖๘	ส่วนงาน	สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานวิทยาเขต คณะ สำนัก สถาบันหรือส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘</li> <li>- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘</li> <li>- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๘</li> <li>- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๘</li> <li>- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘</li> </ul>

ลำดับ	คำ	นิยามตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๘</li> <li>- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาและดำเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น พ.ศ. ๒๕๖๐</li> </ul>
		คณะ สำนัก สถาบันหรือส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยหัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงานที่ต่ำกว่ากอง พ.ศ. ๒๕๕๙
		สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานวิทยาเขต คณะ สำนัก สถาบันหรือส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอิสระ หรือสำนักงานตรวจสอบภายในด้วย	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาซีพีเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๐
		สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานวิทยาเขต คณะ สำนัก สถาบันหรือส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ และให้หมายความรวมถึงศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งโดยอนุโลมด้วย	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๖๙	สำนักงานตรวจสอบภายใน	สำนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๗๐	สถาบันวิจัยและพัฒนา	สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙</li> <li>- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๐</li> </ul>

ลำดับ	คำ	นิยามตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
๑๗๑	สำนักกิจการพิเศษ	สำนักกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยสำนักกิจการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๗๒	สำนักงานอำนวยการ	สำนักงานอำนวยการ สำนักกิจการพิเศษ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยสำนักกิจการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๗๓	ส่วนงานเจ้าของเรื่อง	ส่วนงานที่ออกหนังสือนั้น	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๗๔	สัญญาจ้าง	สัญญาจ้างผู้บริหารจากบุคคลภายนอก	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยผู้บริหารจากบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๘
		สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยหรือสัญญาจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๗๕	สถานศึกษาชั้นสูง	สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือในกำกับของรัฐ รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และให้หมายความรวมถึง สถาบันวิจัย สถาบันฝึกอบรมวิชาชีพชั้นสูง สถาบันวิชาชีพเฉพาะทางชั้นสูง หน่วยงานที่ให้บริการด้านวิชาชีพชั้นสูง ที่มีคุณภาพและมาตรฐานจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย โดยได้รับการรับรองวิทยฐานะ และมาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่รัฐมอบหมาย ทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาและดำเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๗๖	สถาบันอื่น	สถาบันที่เทียบเท่าสถานศึกษาชั้นสูง	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาและดำเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๗๗	สภานักศึกษา	สภานักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษ พ.ศ.๒๕๖๑
๑๗๘	สโมสรนักศึกษา	สโมสรนักศึกษาของคณะ วิทยาเขต หรือ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง แล้วแต่กรณี	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษ พ.ศ.๒๕๖๑

ลำดับ	คำ	นิยามตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
<b>ท</b>			
๑๗๙	หน่วยงาน	หน่วยงานภายในส่วนงาน	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ - ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๘
		หน่วยงานภายในส่วนงานที่ต่ำกว่ากอง	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงานที่ต่ำ กว่ากอง พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๘๐	หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ	หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสวน ดุสิต	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๘๑	หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย	หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๘๒	หลักสูตร	หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่ ได้รับอนุมัติโดย สภามหาวิทยาลัย	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๘๓	หัวหน้าสำนักงาน	หัวหน้าสำนักงานอำนวยการ สำนักกิจการ พิเศษ	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย สำนักกิจการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๘๔	หน่วยงานอิสระเจ้าของเรื่อง	หน่วยงานอิสระ ตามประกาศมหาวิทยาลัย สวนดุสิต เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายใน ของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ออกหนังสือนี้	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๘๕	หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงาน ที่ต่ำกว่ากอง	บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงานที่ ต่ำกว่ากอง และหมายความรวมถึงผู้ รักษาการในตำแหน่งหรือผู้รักษาการแทน ดังกล่าว	- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงานที่ต่ำ กว่ากอง พ.ศ. ๒๕๕๙



ลำดับ	คำ	นิตยตาม ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ	ที่มา
<b>อ</b>			
๑๘๖	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต	- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๘๗	องค์การนักศึกษา	องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑
๑๘๘	อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก	หมายความว่า อากาศยานที่ควบคุมการบินโดยผู้ควบคุมการบินอยู่ภายนอกอากาศยานและใช้ระบบควบคุมอากาศยาน	ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ข้อห้ามการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก และวัตถุชนิดอื่นที่ทรงตัวในบรรยากาศได้ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑